

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๙ ตัวชี้วัด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัด	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ร้อยละของประชากรอายุ ๒๕ – ๕๙ ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ด้านสุขภาพ	จัดจ้างการบริหารจัดการข้อมูลกิจกรรมทางกายและสามารถประเมินสุขภาพและดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และองค์กรได้	อยู่ระหว่างการ (ร่าง) ขอบเขตงานการบริหารจัดการข้อมูลกิจกรรมทางกายและสามารถประเมินสุขภาพและดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และองค์กรได้	-	นางสาวสุพิชชา วงศ์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมทางกาย ้วยทำงาน พร้อมคณะ
	จัดมหกรรมเปิดตัวกิจกรรมก้าวทำใจ Season ๖	อยู่ระหว่างการ (ร่าง) ขอบเขตงานจัดมหกรรมเปิดตัวกิจกรรมก้าวทำใจ Ss ๖	-	
	การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวทำใจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างการ (ร่าง) ขอบเขตงานการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวทำใจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	-	
	การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpag ก้าวทำใจ และ Youtube channel ก้าวทำใจ	อยู่ระหว่างการ (ร่าง) ขอบเขตงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpage ก้าวทำใจ และ Youtube channel ก้าวทำใจ	-	
	ประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมก้าวทำใจ Season ๖	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกลไกพื้นที่ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖	-	

มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง  
 “การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ  
 ผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
 ระดับชาติ”



ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๖ มีวัตถุประสงค์  
 พิธีเปิดกิจกรรมออนไลน์เชิดชูเกียรติ  
 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทาง  
 กายผ่านกิจกรรมก้าวทำใจ Ss ๕  
 โดยมีท่านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี  
 ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 เป็นประธานในครั้งนี และมีส่วนร่วมฯ  
 ได้แก่ ท่านผู้บริหารกรมอนามัย ภาค  
 เครือข่ายที่ ร่วมขับเคลื่อน ผู้สนับสนุน  
 กิจกรรม และหน่วยงานที่ได้รับรางวัล  
 จากกิจกรรมก้าวทำใจ Ss ๕

				
	<p>จ้างจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวทำใจ</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายขึ้นพื้นฐาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)</p> <p>ติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายออกออกกำลังกายขึ้นพื้นฐาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)</p>	<p>จัดเตรียมปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>จัดเตรียมปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>จัดเตรียมติดตามและประเมินผลช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	